

ชื่อเรื่องวิจัย การศึกษาเปรียบเทียบ เจตคติต่อการพยาบาลอนามัยชุมชน ของนักศึกษาพยาบาล
วิทยาลัยพยาบาล พระปกเกล้า จันทบุรี

The Comparison of Attitude toward to Community Health Nursing of
Nursing Students of Phrapokkklao Nursing College, Chanthaburi

นายปิ่นนเรศ กาศอุดม

ในการศึกษาวิจัยการศึกษาเปรียบเทียบเจตคติต่อการพยาบาลอนามัยชุมชนของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ครั้งนี้ผู้วิจัยใช้แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านความรู้ในเนื้อหาที่ใช้ในการฝึกปฏิบัติ เจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน และทักษะปฏิบัติ ทั้งนี้ในการศึกษาเน้นผลที่เกิดขึ้นในมิติทางด้านจิตใจ ซึ่งหมายถึงเจตคติที่ดี ทั้งในด้านของคุณลักษณะของพยาบาลอนามัยชุมชนและการปฏิบัติงานของพยาบาลอนามัยชุมชน ศึกษาแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 4 จำนวน 127 คน โดยใช้แบบสอบถามเจตคติต่อการพยาบาลอนามัยชุมชน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา และวิเคราะห์เปรียบเทียบโดยใช้สถิติ t-test

ผลการศึกษาพบว่าเจตคติที่ดีต่อการพยาบาลอนามัยชุมชน ของนักศึกษาพยาบาล ทั้งชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 4 มีเจตคติที่ดี โดยรวมอยู่ในระดับสูงทั้งก่อนและหลังการฝึกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน แต่เมื่อพิจารณารายย่อย พบว่าเจตคติที่ดีต่องานในการปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน หลังการฝึกปฏิบัติเพิ่มเป็นระดับสูงมาก ผลการเปรียบเทียบเจตคติที่ดีต่อการพยาบาลอนามัยชุมชน ของนักศึกษาพยาบาล ทั้งชั้นปีที่ 2 และ ชั้นปีที่ 4 พบว่า หลังการฝึกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน นักศึกษามีเจตคติที่ดีเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้หลังการฝึกปฏิบัติ นักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 4 มีเจตคติที่ดีต่อการพยาบาลอนามัยชุมชน สูงกว่านักศึกษาพยาบาล ทั้งชั้นปีที่ 2 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อติดตามเจตคติที่ดีต่อการพยาบาลอนามัยชุมชนของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 ก่อนที่จะสำเร็จการศึกษา พบว่าไม่แตกต่างจากหลังการฝึกปฏิบัติ

จากการศึกษาครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่าการจัดการศึกษา ของวิทยาลัยสามารถส่งเสริมให้นักศึกษามีเจตคติที่ดีต่อการพยาบาลอนามัยชุมชน จึงควรมีการศึกษาถอดบทเรียนการดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้เห็นถึงปัจจัยที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีเจตคติที่ดีต่อการพยาบาลอนามัยชุมชน เพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถาบันอื่นต่อไป

คำสำคัญ: การพยาบาลอนามัยชุมชน, การเรียนการสอนพยาบาล

E-mail address: pinnarate@hotmail.com